

ริมถนน หน้ากวาง

ริมถนนหน้ากวางฉบับ 508 วันที่
17-23 มีนาคม 2557

●ไม่รู้เรื่องงบการเงิน แต่“นักลงทุนแนววีไอ” “น.พ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ” ที่กำลังจะกลายเป็นอดีตอุปนายกสมาคมนักลงทุนเห็นคุณค่า (ประเทศไทย) เขาใช้วิธีใด “พิชิตตลาดหุ้น” อยากรู้ต้องรีบสอยหนังสือเรื่อง “มั่งคั่งด้วยหุ้นลงทุนอย่างมีคุณภาพ” ที่กำลังจะวางขายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ “หนังสือเล่มนี้นอกจากจะได้ความรู้เรื่องการลงทุนแล้วยังได้กำลังใจด้วย คุณจะเห็นว่าครั้งหนึ่งผมเคยขายหมู เพียงเพราะ “จิตตกสติแตก” ลองอ่านดูนะครบทุกรสชาติ”

●“หมอมุข” เจ้าของสื่ออิน Paul vi ในเว็บไซต์ “ไทยวีไอ” ระบายความในใจให้ “บิสวิค” ฟังว่า ช่วงนี้ท่ามกลางช่วงปี 2554 ธนาคารแห่งหนึ่งที่ผมมาเงินไปฝากไว้ ดันปิดบริการโดยไม่แจ้งลูกค้า ทำให้ไม่สามารถไปถอนเงินได้ ช่วงนั้นเครียดมาก ประคองสติไม่อยู่ ทำให้จำเป็นต้องขาย “หุ้น ซิงเกอร์ ประเทศไทย หรือ SINGER” บางส่วนออกมาด้วยความหลงเชื่อ IR ของบริษัทว่า นำท่วมอาจทำให้สถานการณ์ของธุรกิจไม่ดี ใช้มันไม่ดีแบบที่ IR บอก แต่มันแย่มาก ผมขายหมู แม้จะได้กำไรมากพอสมควร แต่หากครั้งนั้นไม่ขายหุ้นตัวนี้ออกไปคงได้กำไรกลับคืนมา 3-4 เดือน ทุกวันนี้ยังมีหุ้นตัวนี้ติดหน่อย แฮ้อ...เสียดาย

●“เชียนหุ้นวีไอ” ยังแชร์ชีวิตประจำวันให้ฟังว่า ช่วงนี้กำลังวุ่นๆ เพราะลูกสาวคนโต “น้องแพรว” วัย 15 ปี กำลังเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม สายศิลป์คำนวณ ผมต้องคอยรับคอยส่งลูกตลอด ลูกสาวคนโตค่อนข้างเรียนเก่งไม่แน่นอน ทว่า โตขึ้นอยากเป็นหมอเหมือนพ่อกับแม่หรือไม่ “น.พ.ประมุข” บอกว่า ลูกสาวอยากเรียนบัญชี เขามองความตั้งใจให้พ่อแม่ฟังหมดแล้ว ลูกคงเห็นอาชีพหมอมามาตลอดคงสยจะเบื่อ

●ใครอยากคุยกับ “สมยศ อนันต์ประยูร” เจ้าของ บมจ.ดับเบิลยูเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ WHA คงต้องต่อคิวกันยาวหน่อย เพราะพื้นที่ที่หมองานยุ่งตัวเป็นเกลียว กระจับข่าวโทรไปยังไม่ค่อยมีเวลาจะรับสาย “ช่วงนี้ที่หมอเครียดมากก็มีแต่เรื่องยุ่งๆ วุ่นวายไปหมดแต่ตอนนี้สบายตัวแล้ว” ก่อนจะเดินแยกย้ายกันไป “หมอสมาศ” หันมาตอบว่า “ที่หมอเครียดเพราะเงินเยอะใช้ไม่ถูก” ฮ่า ฮ่า ที่หมอล้อเล่น...

●ก่อนหน้านี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) เคยแนะนำ “ซีไอ” หุ้น ดับเบิลยูเอ คอร์ปอเรชั่น ราคาเป้าหมาย 36.50 บาท เมื่อครั้งราคาหุ้นซื้อขายเฉลี่ย 26.75 บาท ปัจจุบันซื้อขายเฉลี่ย 31 บาท บทวิเคราะห์ระบุว่า จากแผนการขยายพื้นที่เชิงรุก ทำให้



น.พ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ

สมยศ อนันต์ประยูร

เชื่อว่า พื้นที่ปล่อยเช่าของ WHA จะเพิ่มขึ้นอีก 140,000 ตารางเมตรเป็น 500,000 ตารางเมตร ภายในสิ้นปี 2557 โดยรายได้จากค่าเช่าอาจโตต่อเนื่อง ตามจำนวนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการที่รายได้จากค่าเช่ามีสัดส่วนสูงขึ้นจะทำให้รายได้และกำไรของบริษัทผันผวนน้อยลง เราคาดว่า รายได้จากค่าเช่าของบริษัทจะโตได้ถึง 48 เปอร์เซ็นต์ต่อปี (ประมาณการในช่วงปี 2555-2558)

●เริ่มต้นปี 2557 มาแค่ 2 เดือน “องอาจ ดำรงสกุลวงศ์” เจ้าของ บมจ.อินเตอร์ไฮด์ หรือ IHL ไล่เก็บหุ้นตัวเองถึยบชนิดกลัวใครมาแย่งซื้อเฉลี่ยประมาณ 1.95 ล้านหุ้น ราคาต่ำสุด 5.69 บาท สูงสุด 6.27 บาท “บิสวิค” เห็น “เฮียองอาจ” จัดหนักสุดในช่วงราคา 6.27 บาท จำนวน 1,348,000 หุ้น จากการสำรวจพบชื่อ “เคน-โริร์ตน์ วณิชวรากิจ” “นักลงทุนวีไอตัวพ่อ” ถือหุ้น IHL ประมาณ 35.51 ล้านหุ้น คิดเป็น 8.46 เปอร์เซ็นต์ อยู่ด้วย (ตัวเลข ณ วันที่ 28 ส.ค.56)

●หลัง บมจ.ไออาร์พีซี พลิกมีกำไรในปี 2556 เหล่านักวิเคราะห์พากันออกมาปรับคำแนะนำโดย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ซีอีโอ “ซีไอ” ราคาเป้าหมาย 3.38 บาท หลังบริษัทมีแผนเดินหน้าโครงการลงทุนฟินิกซ์ (Phoenix) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่ม (GIM : Gross Integrated Margin) มาอยู่ในระดับ 12 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล จากปัจจุบันที่อยู่เฉลี่ย 6 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล โครงการหลักที่จะสร้างการเติบโตให้กับ “ไออาร์พีซี” คือ โครงการ UHV ซึ่งเป็นการลดสัดส่วนผลิตถ่านหินน้ำมันเตาเหลือเพียง 8 เปอร์เซ็นต์ จาก 23 เปอร์เซ็นต์

●ผลสำรวจของหน่วยข่าวกรองทางเศรษฐกิจ หรือ อีไอยู พบว่า สิงคโปร์ กลายเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพมากที่สุด จากการสำรวจ 131 เมืองใหญ่ของโลกที่มีความเป็นอยู่แพงพุงจี๋ แซงหน้าอดีตแชมป์ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์ มีค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง

●ส่วนอันดับที่อันดับ 2-6 ผลสำรวจของหน่วยข่าวกรองทางเศรษฐกิจจะพบว่า ได้แก่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส, กรุงฮอลแลนด์ ประเทศนอร์เวย์, นครซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ตามด้วยแชมป์ปีก่อน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

●การเมืองยึดเยื่อ เป็นเหตุให้ บล.เอเชียพลัส ออกมาหัน “กำไรสุทธิ” ในปี 2557 ของกลุ่มโรงแรมเหลือเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่เชื่อว่า จะเติบโต 8 เปอร์เซ็นต์ บทวิเคราะห์ระบุว่า ความไม่สงบทางการเมืองทำให้ยอดนักท่องเที่ยวออกมาต่ำกว่าเป้าหมายที่ทางรัฐบาลคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเมืองไทย 29-30 ล้านคน เพิ่มจากปี 2556 ที่ระดับ 26.7 ล้านคน

●พักนี้ “ชวลิต หวังธำรง” ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลรัญญะ หรือ PHOL “คิวทอง” มาก เดินสายทำงานไม่หยุดหย่อน ตามสมมติที่คิดงนอกมาอย่างพรั่งพรู แม้ปี 2556 บริษัทจะสร้าง “กำไรสุทธิ” ได้ถึง 50.75 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.38 บาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีกำไรสุทธิ 44.73 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.33 บาท แต่เหตุใดราคาหุ้น PHOL ไปไม่ถึง 5 บาทสักที “บิสวิค” ได้ยินว่า เรื่องนี้ท่านประธานแอบหนักใจอยู่มีใช่น้อย ●